

Số: **535** /SKH-KTN

Quảng Trị, ngày **04** tháng 5 năm 2018

V/v điều chỉnh kinh phí đào tạo nghề
cho lao động nông thôn kế hoạch năm
2018 thuộc Chương trình MTQG xây
dựng NTM

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện văn bản số 1522/UBND-NN ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc giao đề xuất giải quyết kiến nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; sau khi nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung liên quan như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, trên cơ sở phương án đề xuất phân bổ kế hoạch vốn năm 2018 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (văn bản số 02/VPĐP-TH ngày 03/01/2018); căn cứ các quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức rà soát, thẩm định. Đồng thời để tạo sự thống nhất, đồng thuận giữa các ngành, địa phương trước khi trình UBND tỉnh, ngày 20/3/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp bàn phương án phân bổ, quản lý nguồn vốn sự nghiệp kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tham dự cuộc họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các đơn vị: VPĐP nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Chi cục Bảo vệ môi trường, Liên minh Hợp tác xã. Riêng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đồng chí Giám đốc Sở dự họp (biên bản cuộc họp đính kèm). Trên cơ sở ý kiến tham gia các thành viên dự họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, hoàn chỉnh và được Sở Tài chính và Văn phòng Điều phối nông thôn mới (đơn vị đề xuất) thống nhất tại các văn bản số 715/STC-TCDN ngày 27/3/2018, số 40/VPĐP-TH ngày 27/3/2017 và trình phân bổ tại văn bản số 33/TTr-SKH-KTN ngày 27/03/2018 và đã được UBND tỉnh phân bổ tại quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 .

2. Về đề xuất điều chỉnh giảm vốn phân bổ cho nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn để thực hiện mua sắm phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Tại cuộc họp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất bố trí 7.000 triệu đồng để thực hiện hiện nội dung Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 29/3/2018, bao gồm:

+ Đào tạo nghề phi nông nghiệp: 2.780 triệu đồng (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện);

+ Đào tạo nghề nông nghiệp: 1.000 triệu đồng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện);

+ Đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp: 3.220 triệu đồng (UBND các huyện chỉ đạo thực hiện).

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị điều chuyển 500 triệu đồng từ đào tạo nghề nông nghiệp để bố trí phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động (hỗ trợ mua ô tô bán tải) là chưa phù hợp và quá thấp so với nhu cầu theo kế hoạch hàng năm. Trong điều kiện nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hạn hẹp và thực hiện rất nhiều mục tiêu, cần tập trung nguồn vốn để ưu tiên thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đảm bảo hoàn thành mục tiêu số người được đào tạo theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, việc mua sắm phương tiện vận chuyển phục vụ công tác đào tạo lưu động cần mức đầu tư lớn đề nghị thực hiện sau hoặc lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.

- Mặt khác việc hỗ trợ phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động (hỗ trợ mua ô tô bán tải) là chưa phù hợp đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và phải thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Hiện nay các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên do UBND cấp huyện trực tiếp quản lý, chỉ đạo. Việc đề xuất nhu cầu mua sắm phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động cho các Trung tâm theo đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phải có ý kiến đề xuất của UBND các huyện để đảm bảo sự thống nhất và mức hỗ trợ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với dự toán được giao. Mặt khác để phát huy hiệu quả đầu tư đề nghị cần đánh giá sự cấp thiết, nhu cầu mua sắm phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động so với thực tế sử dụng và khả năng cân đối ngân sách cân đối hàng năm.

Với những nội dung nêu trên, trong điều kiện nguồn vốn bố trí cho hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm còn thấp, xét thấy chưa thực sự cần thiết để trình điều chỉnh lại Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh như đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

4. Trong trường hợp nếu xét thấy cần thiết, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh đề xuất cơ quan tài chính bố trí kinh phí hàng năm hoặc chủ động phân bổ trong phần kinh phí đào tạo nghề của Sở quản lý và đề nghị UBND các huyện trích phần kinh phí của địa phương trình Sở Tài chính thẩm định thực hiện. Trong trường hợp bị các cơ quan thanh tra, kiểm toán thu hồi nguồn vốn khi sử dụng không đúng quy định phải chịu trách nhiệm về đề xuất của quý Sở.

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./H

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: TC, NNPTNT; LĐ, TB&XH;
- VP ĐPNT tỉnh;
- GD,PGD Nguyễn Huy;
- Lưu: VT, KTN(L).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ
KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH QUẢNG TRỊ



Nguyễn Huy